



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 13 / 2566

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 17 โครงการวิจัย จากทั้งหมด 80 โครงการวิจัย และหน่วย บพท. ได้เชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้า และตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าโครงการวิจัยมานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ระดับพื้นที่ (Situation Analysis) 2) การทบทวนและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียระดับพื้นที่ (Stakeholder Analysis) 3) มุมมองของนักวิจัยที่มุ่งสู่เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ (Vision & Goal) 4) ประเด็นหรือหัวข้อวิจัยมีวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่หรือเมือง (Mean & Way) 5) ความชัดเจนของผู้ใช้งานหลัก (Key User) และการยกระดับกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่และนิเวศของเมืองแห่งการเรียนรู้ อาทิ กลไกการศึกษาท้องถิ่น (Local Study) กลไกการจัดการพื้นที่การเรียนรู้ กลไกการสร้างแบรนด์เมือง (City Branding) และกลไกการจัดการนิเวศระดับเมือง 6) ความชัดเจนของระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการหรือกระบวนการที่นำไปสู่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ และ 7) ความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for Money) รวมถึงโอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของหน่วย บพท. และคณะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ www.nrriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
 ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ และหน่วยงานต้นสังกัด
1	4714906	การพัฒนาขยายเมืองเก่าแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วยสถาปัตยกรรมผ่านพื้นที่การเรียนรู้ หลาดเก่า หลาดเก่า หลาดเก่า หลาดเรา	ดร.นิมารูณี หะยิวาเงาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2	4715094	เขตโซนนคร:กลไกความร่วมมือเพื่อยกระดับพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ผศ.ดร.กัญญา มิชะมา มหาวิทยาลัยนครพนม
3	4715182	แผนการขับเคลื่อนฉะเชิงเทราสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ ฉะเชิงเทราเมืองสร้างสุข เมืองแห่งเทศกาล ผสมผสานสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้บริบทฉะเชิงเทราเมืองสร้างสุข สร้างพลังสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	รศ.ดร.ดวงพร ภู่มะกา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4	4715210	ปากพูนวิชาลัย : การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองปากพูนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) สู่เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO	ผศ.ดร.ดำรงพันธ์ ใจห้าวีระพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5	4714406	โครงการยกระดับและขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย: การเรียนรู้งานไม้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างอาชีพจากย่านถนนสายไม้บางโพ ชุมชนประชาชนภูมิตร	ผศ.ดร.ปริญญา เจียรณนิตไชติชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6	4714852	ทะเลสาบสงขลาโมเดลแห่งการเรียนรู้สู่เมืองมรดกโลก	นางสาววิจิตรา อมรรวิริยะชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
7	4714730	การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ทางการออกแบบเพื่อทุกคนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี	รศ.ดร.นवलวรรณ ทวยเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	4714814	เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลาดกระบัง : เมืองพิเศษแห่งการเรียนรู้สามนิเวศ	รศ.ดร.จรัสวรรณ โกยวานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9	4715284	การพัฒนาโลกขับเคลื่อนเทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนวัฒนธรรม	ผศ.ดร.มุฮัมหมัดอาฟีฟี อ็ชชอลีฮีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10	4715189	การสร้างกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนเทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11	4714586	กลไกความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่าอัตลักษณ์เมืองไปสู่การยกระดับและขับเคลื่อนพัทลุงเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	นางสาวลลิตา จำปาโท บริษัท รักษาบ้านเกิดพัฒนาเมืองจำกัด
12	4715131	ต้นแบบกลไกการยกระดับและขับเคลื่อนเมืองโคราชสู่เมืองแห่งการเรียนรู้	ดร.ติณณ์ ธีรกุลโตมร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ และหน่วยงานต้นสังกัด
13	4714937	โครงการบูรณาการระบบนิเวศเชิงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างชุดความรู้ กิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้สำหรับ Satun UNESCO Global Geopark Learning City	ผศ.พรยศ ฉัตรธารากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ
คณะผู้เชี่ยวชาญ และขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบ
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น